

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 TRANG TRỌNG, RỘN RÃ

Sáng ngày 18/1/2021, Trường THCS Phúc Lợi đã long trọng tổ chức buổi lễ Sơ kết học kì I năm học 2020-2021. Đến dự buổi lễ có sự góp mặt của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp cùng toàn thể các thầy cô giáo trong toàn trường. Lễ sơ kết nhằm đánh giá kết quả lại nửa chặng đường của năm học 2020-2021 và nêu rõ nhiệm vụ phương hướng của học kì 2.



Sau những lời ca tiếng hát rộn ràng, cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung- Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo sơ kết học kì 1. Một học kì đã trôi qua, với tình thân vượt khó, năng động, sáng tạo, yêu nghề, mến trẻ, các thầy cô giáo nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Năm học 2020-2021, nhà trường có 20 lớp với gần 900 em học sinh. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm và trình độ

chuyên môn cao, luôn học tập bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học - ứng dụng CNTT; tổ chức nhiều các hoạt động ngoại khóa để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh.

Qua bài phát biểu của cô Phó hiệu trưởng, thầy và trò nhà trường vui mừng vì trong học kì I vừa qua các tập thể cũng như cá nhân trong nhà trường đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khen ngợi. Nhà trường đã tham gia đầy đủ các phong trào do ngành phát động và đạt được nhiều thành tích. Các cán bộ giáo viên trong nhà trường thi đua sôi nổi trong các phong trào. Không dừng lại ở đó, các em học sinh trong nhà trường cũng đã vô cùng tích cực tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sân chơi trí tuệ, thi Hội khỏe Phù Đổng các môn Thể dục thể thao. Như vậy, đến thời điểm cuối học kì I, về cơ bản, nhà trường đã hoàn thành bước đầu các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm học. Cán bộ quản lí có trách nhiệm, giáo viên dạy nghiêm túc, nhiệt tình, học sinh chăm ngoan, học giỏi. Kết quả bước đầu đã là sự thể hiện những nỗ lực của tất cả thầy và trò nhà trường.

Tại buổi lễ, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng cho các thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học kì I, tặng thưởng các tập thể lớp xuất sắc, tiên tiến, các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học kì I. Những phần quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao, động viên tiếp sức cho các thầy cô giáo, các em học sinh trên chặng đường tiếp theo.

Trong buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hậu- chủ tịch công đoàn nhà trường đã Phát động phong trào thi đua năm 2021. Thể hiện quyết tâm của thầy và trò nhà trường trong năm mới sẽ gặt hái nhiều thành công.

Buổi sơ kết học kỳ 1- Năm học 2020-2021 của nhà trường đã khép lại trong sự phấn khởi, hồ hởi của các thầy cô. Nối tiếp và phát huy truyền thống vẻ vang đó, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Chi bộ - Ban Giám hiệu, sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Một số hình ảnh trong buổi sơ kết.



Đội văn nghệ lớp 7a2



Đội văn nghệ lớp 7a1



Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng tuyên dương, khen thưởng CBGV, NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HKI



Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng khen thưởng học sinh giỏi nhất khối học kì I



Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó HT nhà trường khen thưởng các tập thể lớp xuất sắc học kì I



Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng và đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó HT khen thưởng HS đạt thành tích cao trong chương trình TALK

